

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. HCM
CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: ~~7~~/CD-ĐHQG

Về việc phối hợp thực hiện nội dung
"5 không" trong phong trào thi đua
"Dân vận khéo" năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2023

Kính gửi: Công đoàn cơ sở trực thuộc

Căn cứ Công văn số 199/LĐLĐ-TG ngày 15 tháng 3 năm 2023 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp thực hiện nội dung "5 không" trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2023; Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các công đoàn triển khai thực hiện cụ thể như sau:

1. Trên cơ sở hướng dẫn thực hiện nội dung "5 không", phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2023 của Ban Dân vận Thành ủy (Đính kèm Hướng dẫn số 11-HD/BDVTU ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Ban Dân vận Thành ủy), đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai, phát động thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú trong đoàn viên công đoàn, người lao động.

2. Tập trung tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn và người lao động, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch Covid-19, người lao động bị mất việc làm; vận động hỗ trợ vốn vay đối với hộ nghèo để học nghề, học văn hóa, tổ chức hoạt động (có thể phối hợp với Tổ chức tài chính vi mô CEP tổ chức thực hiện); hỗ trợ phương tiện sinh kế, giới thiệu việc làm...

3. Đề nghị các đơn vị phối hợp với chính quyền đồng cấp tiếp tục phát huy vai trò phản biện xã hội trong hoạt động giám sát đối với các cơ quan thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông đô thị. Có các giải pháp nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên công đoàn và người lao động.

4. Vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên công đoàn và người lao động tham gia viết bài hiến kế nâng cao chất lượng công tác dân vận của Đảng, kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn thực hiện công tác dân vận; giới thiệu các gương điển hình, mô hình, giải pháp trong thực hiện nội dung "5 không", phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, Internet, zalo, trang thông tin điện tử để thúc đẩy phong trào thi đua.

